

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

ชื่อ : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

๑. วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. สถานที่ที่ดำเนินการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลท่าเรือ

๓. ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

แนวทางการลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ ซึ่งดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด)

๔. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน ๑๖ ราย จากคณะกรรมการทั้งหมด ๒๕ ราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ พรหมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเป็นประธานกรรมการ นายวิจารณ์ ประจำสาคร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเป็นรองประธานกรรมการ และมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะกา อสม.ประจำตำบลท่าเรือ ตัวแทนผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือซึ่งเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม

๕. ผลจากการมีส่วนร่วม

ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางและให้ความเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินการตามแนวทางโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ (งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัด) จะเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนตามโครงการนี้ และฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ฝ่ายสาธารณสุข รวมทั้งผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ เป็นส่วนสนับสนุน

ฝ่ายปกครอง (นายประทีป บุญเทียน กำนันตำบลท่าเรือ) ได้สอบถามการจัดเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลบ้างหรือไม่ อย่างไร ตัวแทนจาก รพ.สต.บ้านเกาะกา ได้ตอบคำถามนี้ว่าทาง รพ.สต.ได้มีการประสานรับข้อมูลจาก อสม.ประจำหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงข้อมูลปัจจุบันว่าในพื้นที่ตำบลท่าเรือมีจำนวนหญิงตั้งครรภ์เท่าใด และมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะคลอดก่อนกำหนดจำนวนเท่าใด ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ หลายรายฝากครรภ์โดยไม่ได้บอกกล่าวกับ รพ.สต.ทำให้อาจไม่ทราบถึงความเสี่ยงนี้ ฝ่ายสาธารณสุขจะมีการติดตามให้มากขึ้นผ่านกลไก อสม. มายังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาอุปสรรคซึ่งจะทำให้สามารถดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างใกล้ชิดและครบถ้วน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในทะเบียนเพื่อประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือในการดำเนินการต่อไป

๖. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนตามโครงการนี้ โดยมีฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และผู้นำชุมชนสนับสนุน โดยจะจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ชีวิตของหญิงตั้งครรภ์หากมีภาวะคลอดก่อนกำหนด รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจะเป็นหน่วยงานในการเข้าช่วยเหลือรับ-ส่งหญิงตั้งครรภ์เพื่อไปพบแพทย์ กรณีหญิงตั้งครรภ์นั้นเป็นผู้ยากไร้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

